

คุณพนาวัน เปรมศรี



ศิษย์เก่าผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ผู้บุกเบิกโรงแรม
วังจันทร์ริเวอร์วิว จนเป็นที่ยอมรับในจังหวัด
พิษณุโลก ต้นแบบบุคลากรคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการประยุกต์ ปีการศึกษา 2554

ตำแหน่ง/หน้าที่ การทำงานในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- หัวหน้างานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มีความภูมิใจในความเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งโอกาสด้านการศึกษา และการทำงานในปัจจุบัน สามารถนำศักยภาพที่ได้จากการประสิทธิ์ประสาทวิชาการในด้านต่างๆ จากคณาจารย์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะความรู้ คุณคุณธรรม ความขยัน อดทน ความพากเพียร การเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก และที่สำคัญความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่อย่างสูงสุด เมื่อกระทำการใดๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง ได้มาจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ในรั้วเขียว-ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแห่งนี้

รางวัลที่ได้รับความภาคภูมิใจต่อการทำประโยชน์เพื่อสังคม

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

บริหารงานหอพักนักศึกษา ดำเนินงานโครงการ “ขยะนี้มีค่า” ซึ่งสามารถสร้างต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ให้กับหอพักนักศึกษา และได้รับการเชิญไปเป็นวิทยากรเผยแพร่โครงการ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม องค์กรการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริหารจัดการงานหอพักนักศึกษา จนได้รับการขอเข้ารับศึกษาดูงานจากงานหอพักของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาการบริหารงานหอพักนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบการจัดการที่ดี

ร่วมเป็นคณะกรรมการสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นตัวแทนบุคลากรพนักงานในสายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานสโมสรในการร่วมบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ในเครือข่าย จนถึงปัจจุบัน

ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่กับจังหวัดพิษณุโลก ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชทานเยี่ยมผู้บริจาคโลหิตของสภาอากาศไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่ นักศึกษาวิชาชีพอภาชบัตย์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น และวิทยากรให้แก่ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนำเสนอแนวความคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ

บริหารงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. โล่เชิดชูเกียรติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดการฝึกประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2. โล่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคี ในโครงการความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วันที่ 17 กันยายน 2557

ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยส่วนรวมเพื่อร่วมปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยการอุทิศตนและเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยความยินดีและเต็มความสามารถ

ข้อคิดที่อยากฝากถึงน้องๆ ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าพิบูล

ขอฝากน้องๆ ศิษย์พิบูลที่น่ารักทุกคน มีจิตสำนึกรักสถาบัน เสียสละ อุทิศตนเอง ปฏิบัติตนเป็นคนดี และมีคุณธรรมจริยธรรมให้กับครอบครัว สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสังคมส่วนรวม และยึดมั่นในหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อการครองตนเป็นคนดีของสังคมต่อไปอย่างมีความสุข